

Số: 11/KH-MNLN

Liên Nghĩa, ngày 22 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trường Mầm non Liên Nghĩa năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Văn Giang về việc Thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng, tiêu cực huyện Văn Giang đến năm 2030.

Trường Mầm Non Liên Nghĩa xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Chiến lược phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên đến năm 2030; ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các văn bản áp dụng pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện.

Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh, hoạt động của đội ngũ cán bộ, giáo viên chuyên nghiệp kỹ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Nâng cao nhận thức, vai trò của cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; huy động sự tham gia của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao tính khả thi và hiệu quả của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

2. Yêu cầu

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

gắn việc triển khai thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hiện các quy định của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước; nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và nhân viên về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng phải được tiến hành đồng bộ từ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng; gắn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức quán triệt quy định của Trung ương và Quyết định của UBND tỉnh về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Chiến lược và chính sách pháp luật về PCTN, TC.

Triển khai, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng của các cấp đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị cụ thể như:

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền Chiến lược về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan từng giai đoạn từ nay đến năm 2026 và các năm tiếp theo qua các buổi họp, qua trang cổng thông tin điện tử của nhà trường...

Xây dựng ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó có nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực

a. Công khai, minh bạch hoạt động của nhà trường

Thực hiện công khai, minh bạch theo nội dung quy định từ Điều 9 đến Điều 17 của luật PCTN năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b. Thực hiện yêu cầu công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách.

Thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2023 và quyết toán chi ngân sách năm 2023.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

c. Công khai minh bạch trong mua sắm công

Công khai kinh phí, kế hoạch đầu tư mua sắm, trang thiết bị, công khai kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu, công khai danh mục nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, công khai danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu; công khai việc tiếp nhận viện trợ, được tặng và điều chuyển, thanh lý, bán, chuyên nhượng tài sản của nhà nước.

d. Công khai minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của học sinh.

- Công khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về hướng dẫn thu các khoản đóng góp của học sinh.

- Công khai dự toán chi, mức thu các khoản đóng góp.

- Công khai quyết toán các khoản thu.

- Công khai kế hoạch tuyển sinh.

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai thực hiện cam kết chất lượng giáo dục.

Việc công khai được đưa lên Website của đơn vị.

e. Việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập

Thực hiện theo đúng các văn bản về việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập.

ê. Về thực hiện phương thức thanh toán

Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan đơn vị theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành.

g. Công tác tự kiểm tra nội bộ

Tăng cường trách nhiệm về công tác kiểm tra nội bộ của thủ trưởng đơn vị trong việc tuân thủ các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của các cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

a. Công tác tự kiểm tra nội bộ

Tăng cường trách nhiệm về công tác kiểm tra nội bộ của thủ trưởng đơn vị trong việc tuân thủ các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của các cấp có thẩm quyền ban hành.

b. Công tác kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra của cấp trên đối với cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chức, viên chức, việc thực hiện pháp luật về PCTN để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm.

Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị nhất là hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể phát huy vai trò giám sát trong việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường quản lý nhà nước, phối hợp, trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hiệu trưởng tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền; phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện.

Hiệu trưởng phối hợp, quán triệt và thực hiện kế hoạch. Ký kết xây dựng nhà trường và chi bộ trong sạch vững mạnh.

Hiệu trưởng phối hợp với Chủ tịch công đoàn trường và Trưởng ban Ban thanh tra nhân dân giám sát, nhắc nhở, điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện kế hoạch. Phân công Trưởng ban Ban thanh tra nhân dân phụ trách công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của trường Mầm non Liên Nghĩa năm 2024. Đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên căn cứ vào điều kiện thực tế thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- CBQL, GV, NV Trường;
- Công TTĐT trường MNLN;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bang